



## **BÀI DỰ THI TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT CÔ GIÁO NGUYỄN LÊ MỸ NGỌC**

### **“ĐI ĐẦU TRONG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DẠY VÀ HỌC”**

Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta người đã nói “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”; câu nói ấy của chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò to lớn của giáo dục đối với việc hình thành nhân cách và phát triển con người. Giáo dục giúp chúng ta rèn luyện chí khí, tôn trọng nhân phẩm, phát triển tài năng, góp phần vào sự tiến hóa chung của nhân loại. Những người đóng góp công sức vào sự phát triển giáo dục chính là những nhà giáo - những người giáo viên. Từ xưa đến nay nghề giáo luôn được coi là nghề cao quý nhất trong các nghề bởi họ là những người dìu dắt thế hệ trẻ của đất nước. Vì vậy, không phải ai cũng có thể trở thành những người thầy, người cô - những người đặt hết tâm huyết cũng như tình yêu con người, trách nhiệm lớn lao đối với lớp trẻ, với xã hội.

Qua những năm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, đội ngũ nhà giáo Thủ đô ngày càng chuyên biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động rèn luyện, tu dưỡng đạo đức về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong việc dạy và học.... Nhiều tấm gương nhà giáo tận tụy với công việc, tâm huyết với nghề, thực hiện tốt kỉ cương hành chính, thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử tại công sở có lòng nhân ái, thương yêu học sinh, giúp đỡ đồng nghiệp đã được học trò tin yêu, phụ huynh tín nhiệm, xã hội trân trọng và tôn vinh là “Người tốt, việc tốt”

Bản thân tôi là một giáo viên, đang công tác trong môi trường giáo dục của trường Mầm non Tràng An, tôi cảm thấy thật may mắn biết bao vì nơi tôi làm việc vẫn còn rất nhiều cán bộ, giáo viên cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người. Bằng công việc thầm lặng của mình, chúng tôi vẫn đang tiếp tục ươm mầm cho những tài năng tương lai. Để lại ấn tượng nhiều nhất trong tôi và cũng là tấm gương để tôi học tập là cô giáo – Nguyễn Lê Mỹ Ngọc, giáo viên tổ Mẫu giáo lớn.

Dáng người cao, dong dỏng, ánh mắt triu mến với nụ cười tươi tắn là ấn tượng của tôi về chị Nguyễn Lê Mỹ Ngọc, – khi được làm việc cùng với chị ở trường Mầm non Tràng An suốt 11 năm qua. Một cô giáo trẻ nhiệt huyết, đầy tài năng. Chị rất nhanh nhẹn, hoạt bát, rất chủ động trong công việc và luôn có

trách nhiệm với nhiệm vụ của mình. Sống giản dị trung thực, đoàn kết gắn bó với bạn bè đồng nghiệp.



Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Những năm học chị đều đạt thành tích cao trong học tập. Tốt nghiệp ra trường chị về công tác tại trường Mầm non Tràng An cho đến nay đã được 15 năm. Chị luôn cố gắng hết sức mình trong công việc, động viên chị em đồng nghiệp trong lớp, trong tổ cùng cố gắng nỗ lực trong công việc, không ngừng học tập nâng cao trình độ để đưa chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường lên tầm cao mới.



Mọi công việc tại lớp, các phong trào trong tổ, trong trường chị luôn là người chủ động, nhiệt tình hưởng ứng tham gia và động viên chúng tôi cùng chung sức, tập trung trí tuệ để đạt thành quả cao nhất trong công việc. Không chỉ

là công việc ở trường mà cả việc riêng, việc gia đình của các chị em đồng nghiệp tổ, trong trường chị cũng luôn có mặt để chia sẻ với mọi người. Tôi thường gặp chị để trò chuyện, tâm sự, để lắng nghe sự tư vấn của chị - một người nắm vững kiến thức về chuyên môn cũng như nhiều kinh nghiệm làm việc. Lần nào cũng vậy, chị luôn sẵn lòng chia sẻ và truyền thụ cho các em. Chị đã giúp cho tôi hiểu bản thân người giáo viên mầm non ngoài sự ân cần chăm sóc trẻ còn cần có một sự linh hoạt, khéo léo trong mọi công việc, đoàn kết giúp đỡ, chia sẻ cùng nhau thì mọi việc sẽ thành công.

Được làm việc với chị, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ công việc chuyên môn đến cách giao tiếp với trẻ, với phụ huynh học sinh và với bạn bè đồng nghiệp. Hình ảnh của chị luôn xuất hiện với phong thái nhanh nhẹn, hoạt bát vui tươi, những nụ cười hạnh phúc, âu yếm của trẻ thơ nhìn chị, gọi chị và ánh mắt tin tưởng tôn trọng của phụ huynh học sinh. Chị không ngừng khích lệ chúng tôi phấn đấu, vươn lên trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chị luôn là tấm gương tốt cho tập thể noi theo về đạo đức nghề nghiệp, sự tận tâm, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, khéo léo và tinh thần tiên phong dẫn đầu, luôn học hỏi không ngừng.



Chị luôn có ý thức chấp hành và thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trung thực, thẳng thắn trước mọi sự việc và có thái độ đúng đắn trong các hành vi tham nhũng, gây mất đoàn kết trong nội bộ. Chị cũng luôn giữ vững phẩm chất đạo đức chuẩn mực của nhà giáo, tạo sự đoàn kết trong nội bộ, gắn bó trong lớp, trong tổ, nhà trường. Lúc nào cũng vậy, chị luôn cố gắng học tập, bồi dưỡng, chuẩn mực trong tác phong,

lễ lối làm việc truyền cảm hứng yêu nghề tới các giáo viên trong lớp, trong trường. Bản thân chị luôn tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, chuẩn mực của nhà giáo. Chị chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thiết kế, tổ chức các hoạt động chuyên môn, chị luôn thể hiện mình là tấm gương mẫu mực trước đồng nghiệp và học sinh, đáp ứng với yêu cầu chất lượng của nhà trường được phụ huynh học sinh đánh giá cao, học sinh tin yêu.



Chị đã luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phối hợp tốt với đồng chí Tổ trưởng để tổ chức, triển khai tốt các hoạt động của tổ. Đặc biệt, chất lượng các hoạt động của lớp luôn được Ban Giám Hiệu nhà trường đánh giá cao, luôn phát huy được truyền thống cô giỏi, trò ngoan của tổ cũng như của nhà trường, xứng đáng với lòng tin yêu của cha mẹ học sinh và học sinh.

Chị xác định rõ trách nhiệm của mình nên khi làm việc công việc, chị luôn suy nghĩ luôn tìm tòi, đổi mới sáng tạo. Chị luôn thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Chị tích cực, chủ động, nghiêm túc trong việc nghiên cứu, học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu của ngành, của nhà trường và không phụ lòng tin yêu của phụ huynh học sinh và sự phát triển của nền giáo dục hiện đại. Bên cạnh đó, trong các buổi họp, sinh hoạt chuyên môn trong tổ, trong khối, chị phối hợp tốt với đồng chí Tổ Trưởng chia sẻ

chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm với các giáo viên trong trường một cách có hiệu quả. Chị dành thời gian bồi dưỡng cho các thành viên trong tổ về chuyên môn, công tác quản lý lớp, quản lý trẻ em.

Ngoài tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Quận, Phòng giáo dục đào tạo và nhà trường tổ chức, chị cũng thường xuyên tự tìm tòi, tự học, tự bồi dưỡng. Chị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, phát huy đổi mới, sáng tạo đồ dùng dạy học. Chị thử nghiệm áp dụng các phần mềm dạy học, thiết kế video để xây dựng các hoạt động cho trẻ khám phá, làm quen với

các thí nghiệm khoa học. Chị cùng một số chị em đồng nghiệp trong trường xây dựng kênh Khoa học vui, thiết kế nên các clip dạy trẻ làm thí nghiệm đơn giản mà thú vị. Đi cùng với đó, chị luôn nêu cao ý thức học tập bồi dưỡng về mọi mặt để nâng cao trình độ như tham gia lớp học tiếng Anh giao tiếp.

Chị luôn suy nghĩ tích cực, có nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong chuyên môn và được áp dụng trong công tác chuyên môn được triển khai cụ thể vào công tác giáo dục tại lớp mẫu giáo lớn số 2 và tổ Mẫu giáo lớn của trường Mầm non Tràng An. Chị tự nghiên cứu học tập các cách cho trẻ tiếp cận học qua chơi, các cách xây dựng môi trường học tập, xây dựng các bài tập rèn kỹ năng cho trẻ, các trò chơi giúp trẻ chơi để học, bộ câu hỏi kích thích tư duy, tưởng tượng, sáng tạo... chị liên tục được cử đi tham quan học tập tại trường bạn về phương pháp đổi mới các hình thức, các cách thiết kế, tổ chức các hoạt động như: Tham quan học tập tại trường Quốc Tế Liên Hiệp Quốc UNIS, Mầm non Mai Dịch, Mầm non Thạch Bàn.. Mỗi lần được đến học tập tại trường bạn, khi về trường, chị lại cùng chia sẻ với chị em đồng nghiệp về những điểm đổi mới, những phương pháp hữu hiệu, hình thức sáng tạo mà trường bạn áp dụng. Sau đó, chúng tôi cùng ngồi với nhau để bàn bạc xem những ưu điểm của các phương pháp đó để vận dụng linh hoạt với đối tượng trẻ và điều kiện của trường mình.



Chị luôn đi sâu học hỏi, trau dồi chuyên môn, tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, giúp đỡ các bạn trẻ để rèn kỹ năng nghề, nâng cao năng lực chuyên môn. Chị đưa các cách, phương pháp học tập ưu việt vào trong thiết kế các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hội nhập với quốc tế. Năm học 2021 -2022, chị phối hợp với các giáo viên trong lớp tổ chức thành công hoạt động giao lưu học tập, các hoạt động trải nghiệm thú vị về trò chơi dân gian, năng khiếu, tự tin sân khấu..... đem đến một phong cách học tập cho trẻ vô cùng mới mẻ hấp dẫn, sáng tạo. Được giáo viên và Ban Giám Hiệu nhà trường đánh giá cao.

Với vai trò là tổ phó tổ tạo hình nên chị luôn hăng hái đi đầu phối hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên trong tổ, trong trường tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao của trường, các cuộc thi dạy giỏi, xây dựng môi trường “ Trường, lớp học hạnh phúc” “ Điểm hẹn giao lưu văn hóa”, môi trường sư phạm xung quanh trường.... Chị tham gia các hội thi

giáo viên giỏi cấp trường, cấp quận nhiều năm liền và đều đạt giải cao. Chị cũng thường xuyên góp mặt vào việc tổ chức các hoạt động chia sẻ chuyên môn trong buổi sinh hoạt chuyên môn... Bên cạnh đó, chị cùng với các thành viên trong tổ tham gia, tổ chức tốt các ngày hội ngày lễ, các hoạt động, phong trào thi đua của nhà trường. Là người sống vì mọi người, ngoài bản thân tích cực tham gia các hoạt động xã hội, Hơn thế nữa, chị không những thể hiện được năng lực của mình qua các giải thưởng cao quý mà chị còn tham gia tư vấn, thiết kế, hỗ trợ cho đồng nghiệp trong trường trong các cuộc thi. Tôi cũng rất may mắn khi được chị tư vấn, chia sẻ chuyên môn khi tham dự hội thi Giáo viên giỏi cấp quận năm học 2022 - 2023. Bằng những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm chị tích lũy được trong 12 năm, chị đã nhiệt tình chia sẻ để giúp tôi thiết kế bài giảng, tổ chức thành công tiết học kiến tập của mình.

Chị không chỉ giỏi việc trường mà chị còn là người vợ đảm, người mẹ hiền của hai bé vô cùng đáng yêu, chăm ngoan và học giỏi, chị vẫn luôn chia sẻ với các cô giáo trong lớp những công việc ngoài giờ, những lúc đi sớm về muộn. Nụ cười tươi, ánh mắt triu mến, phong thái, lời nói của chị lúc nào cũng đầy năng lượng từ sáng sớm đón trẻ tới lớp, đến khi chiều muộn trả các cháu ra về với bố mẹ, gia đình, khiến phụ huynh đều rất yên tâm gửi gắm con em mình đến trường. Trải qua 12 năm công tác, chị đã đảm nhiệm ở nhiều vị trí lớp, dạy trẻ ở nhiều lứa tuổi khác nhau trong trường chị đều biết khai thác cá tính của các bé bằng tình cảm của mình, bằng kiến thức đã học chị luôn làm và làm tốt mọi công việc của mình dù ở bất cứ vị trí nào trong trường, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tôi phải dùng hai từ “Cảm phục” khi nói về chị. Một người giỏi việc trường, đảm việc nhà, tinh thần luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực cùng đức tính chăm chỉ, cần cù, tinh thần tự học, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học của chị đã góp phần lan tỏa đến tất cả mọi người. Chị không chỉ được tập thể giáo viên chúng tôi ghi nhận mà còn được Ban giám hiệu nhà trường, cán bộ quản lý của các cấp ghi nhận và nêu gương.



Bằng sự cố gắng của bản thân chị đã được các cấp, ngành ghi nhận qua rất nhiều năm học:

- Từ năm 2008 đến nay liên tục chị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- + Đạt giải Nhất hội thi giáo viên giỏi cấp Trường
- + Đạt danh hiệu cô giáo tháng của Quận
- + Đạt giải cô giáo “ Tài năng” trong hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng



Có thể khẳng định, chị Nguyễn Lê Mỹ Ngọc là một giáo viên gương mẫu, một người mẹ hiền của trẻ, một người giáo viên tổ xuất sắc. Chị luôn là tấm gương sáng cho tập thể giáo viên, đoàn viên thanh niên trong nhà trường noi theo. Chắc có lẽ không chỉ riêng tôi mà các cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường đều cảm thấy hãnh diện và tự hào khi có một tấm gương sáng là chị Nguyễn Lê Mỹ Ngọc để noi theo và học tập. Dù cuộc sống còn bao khó khăn, trắc trở, nhưng tôi cảm thấy lạc quan hơn khi biết rằng quanh ta còn rất nhiều thầy/cô tốt để tiếp tục giữ niềm tin vào cuộc sống này. Chúc chị Nguyễn Lê Mỹ Ngọc luôn có thật nhiều sức khỏe để có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho trường Mầm non Tràng An thân yêu, cho sự nghiệp “trồng người” vĩ đại!

Thực sự Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm cùng lớp với đồng chí Nguyễn Lê Mỹ Ngọc và rất nhiều các đồng nghiệp khác trong trường để học tập, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho Trường Mầm non Tràng An thân yêu, cho sự nghiệp “trồng người” vĩ đại. Với tôi Đ/c Nguyễn Lê Mỹ Ngọc thật xứng đáng với danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Ban giám hiệu

Người viết

Đào Thị Vui



